


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
 รายงานผลการติดตาม การประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565 (รอบ 6 เดือน)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจติดตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>กระบวนการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพและปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพประชาชนทำงาน</p>	<p>1. ทำหนังสือทางการ และสื่อสารแบบไม่เป็นทางการเพื่อให้การสื่อสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายชัดเจนขึ้น</p> <p>2. จัดทำวิดีโอการเก็บข้อมูลและอธิบายข้อคำถามรวม 18 ข้อ</p> <p>3. วิเคราะห์ข้อมูล พร้อมกำหนดเป้าหมายของกุ่มที่ต้องการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และจัดช่องทางสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องทันเวลา และตรวจสอบข้อมูลทุกเดือน</p> <p>4. วิเคราะห์ข้อมูล พร้อมกำหนดเป้าหมายของกลุ่มที่ต้องการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และจัดช่องทางสื่อสาร</p>	<p>1. จำนวนผู้เข้าประชุมหรือระดับความพึงพอใจของการประชุมทางไกลในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปลายปี อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>1. วางแผนประสานพื้นที่ล่วงหน้า อย่างไม่เป็นทางการ ได้แก่ ประสานทางไลน์ โทรศัพท์ล่วงหน้าก่อนกำหนดการประชุม และหลังจากกำหนดวันประชุมแล้ว มีการส่งหนังสือราชการล่วงหน้าก่อนประชุม 1-2 สัปดาห์</p> <p>2. มีการติดตาม การยืนยันการตอบผู้เข้าร่วมประชุม ก่อนการประชุมเพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายครบตามจำนวนที่ต้องการ</p> <p>3. วางแผน และค้นหาแนวทางการจัดประชุม online ที่น่าสนใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุม จากผลการประเมินความพึงพอใจ และ</p>	<p>กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน 30 ก.ย.65</p>	<p>○</p>	<p>1. มีการประชุมชี้แจงองค์การประเมินฯ ตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่กำหนดผ่านทางออนไลน์กับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. ติดตามการดำเนินงานตาม Timeline ที่กำหนดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับ ศอ.9</p> <p>3. จัดส่งแบบฟอร์มสำหรับการประเมินตนเองและแบบฟอร์มการรายงานเพื่อให้พื้นที่ใช้ก่อนระหว่างรอโปรแกรมแล้วเสร็จ</p> <p>4. ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง และติดตามการดำเนินงาน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
	เพื่อแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องทันเวลา และ ตรวจสอบข้อมูลทุกเดือน		ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ที่ผ่านมา			5. ควรมีการประเมินความเสี่ยง และถอดบทเรียนหลังเสร็จสิ้น โครงการ

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน 

(นายพิระยุทธ สาณกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

31 มีนาคม 2565